

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕  
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสุทิวา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	กลาง	สูง			สูง มาก
๑.	การใช้ ทรัพย์สิน หรือ แสวงหา ประโยชน์ อื่นใดจาก ทาง ราชการ	การใช้ทรัพย์สิน หรือแสวงหา ประโยชน์อื่นใดจาก ทางราชการ	มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต หรือมี การนำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด การควบคุม ตรวจสอบ ๒. ไม่มีสถานที่เก็บ ทรัพย์สินที่ ปลอดภัย	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างฯ				✓			๑. จัดทำคู่มือ ระเบียบการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ ๒. ประชุมสร้าง ความเข้าใจ ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตัว
๒.	การรับ ของขวัญ ของรางวัล จาก ประชาชน	การรับของขวัญ ของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การช่วยเหลือ ประชาชนในการ ปฏิบัติหน้าที่	ประชาชนผู้มาติดต่อ มอบของขวัญ ของ กำนัล หรือประโยชน์ อื่นใดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่องานจึงจะได้รับการ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว	๑. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึก ค่านิยม สุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. รูปแบบของผล ประโยชน์ที่ได้รับ มีหลายหลาย มีใช้ เพื่อบำรุงเงิน หรือ ทรัพย์สิน	๑. ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔				✓			มีการกำหนด มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	ไม่มีการ ร้องเรียน ปัญหา ดังกล่าว


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสีมป่าแดง จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้รายงาน คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยี่หว้า

ลงชื่อ สิบตำรวจเอกหญิง   
( พรพรรณทิพย์ โกศลศิริกุล )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
( นางสาวอัมพิกา ศิริ )  
กรรมการ

ลงชื่อ   
( นางสาวจริยวรรณ ศุภศรีลักษณ์ )  
กรรมการ

ลงชื่อ   
( นายสุนทร จิตตางู )  
กรรมการ

ลงชื่อ   
( นายอัครนต์ อภิวงค์งาม )  
กรรมการ

ลงชื่อ   
( นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยมล )  
กรรมการ